
 

 

 

 

Hestamannafélagið Sprettur 

Stjórnarfundur, þriðjudagur  24. September 2019 á Gló, Kópavogi. 

15. fundur 

Fundur hófst kl. 12:00 

 

Mættir:  Sveinbjörn Sveinbjörnsson, Magnús Benediktsson,  Lárus Finnbogason, Kristján Ríkharðsson 

og Ólafur Karl Eyjólfsson, Margrét Tómasdóttir sem skráði fundargerð 

 Auður Stefánsdóttir og Sverrir Einarsson  boðuðu forföll. 

 

Á þessum  15. fundi stjórnar var eftirfarandi tekið fyrir:  

 

1.  Framkvæmdastjóri hefur gert samning við Meistaradeild að þau komi inn í höllina 3 kvöld. 

2. Formaður sagðir frá góðum fundi með Kópavogsbæ.  Rætt var um Landsmót  2022 og svo 

fyrirhugaða fræðslu á unglingastigi sem vel var tekið í.  

3. Rætt um rekstur reiðhalla.   

a. Nýting á stóru höllinni nánast enginn, aðeins kostnaður við rafmagn.  Í ljósi þessarar 

stöðu var samþykkt að Samskipahöllin væri lokuð í júlí og ágúst næsta ár.   

Húsasmiðuhöllin verður opin. 

b. Samþykkt að útleiga fyrir alla Samskipahöllina  væri 20 þúsund á klukkutímann,  7 

þúsund hvert bil.  Bóka þarf tíma hjá framkvæmdastjóra fyrirfram. 

4. Framkvæmdastjóri  upplýsti að Kópavogur væri að vinna í lýsingu á planinu og kerrustæði. 

  

 

Fundi slitið kl. 13:10 

Fundargerð ritaði  MT 


